



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของกรมป่าไม้ ตามประกาศขึ้นบัญชี รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ ราย (ลำดับที่ ๒, ๖ - ๑๔) มาประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพิ่มเติม (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพิ่มเติม เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	เลขประจำตัวสอบ ผู้ผ่านการเลือกสรรในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล
๑	๐๐๒	๐๑๑๔๐๐๖๑	นางสาวสุดารัตน์ เทียมจันทร์
๒	๐๐๓	๐๑๑๔๐๐๖๔	นางสาวกุลญาดา พุกษาพุดมิก (นางสาวสมฤทัย คงวัฒน์)
๓	๐๐๑	๐๑๑๔๐๐๐๔	นายพรเทพ ดำรงเกียรติดี
๔	๐๐๔	๐๑๑๔๐๐๒๖	นางสาวพรณิพา ดงแก้ว
๕	๐๐๕	๐๑๑๔๐๑๙๕	นางสาวนิตยา สุนทร

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของกรมป่าไม้ ยังไม่สิ้นอายุบัญชีหรือยังไม่ถูกยกเลิก และในระหว่างที่บัญชีรายชื่อฯ ยังไม่สิ้นอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิเข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ลำดับที่ ๑ ตามประกาศข้างต้น ไปรายงานตัวเพื่อแจ้ง ความประสงค์ในการขอรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ที่กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร ๔ ชั้น ๖ สำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ ในวันและเวลาราชการ